

## **Cuộc gọi Việt - Mỹ dưới ánh sáng Lục hòa và Trí tuệ**

ISSN: 2734-9195 15:47 06/04/2025

Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ cho thấy cách hành xử mang đậm tinh thần Việt Nam: bình tĩnh, kiên trì, đối thoại, nhấn nại hướng đến lợi ích chung của hai dân tộc trên tinh thần lợi hòa đồng quân.

Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào những ngày đầu tháng Tư không chỉ gây chú ý với giới quan sát chính trị, mà còn lay động lòng người dân, thu hút sự quan tâm sát sao của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Giữa những khác biệt về chính sách thuế và tiêu chuẩn thương mại, hai quốc gia vẫn nỗ lực tìm điểm chung - bằng thiện chí và trí tuệ đối thoại.



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: **Ngài Donald John Trump,**  
**Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ,**  
*Oa-sinh-tơn D.C,*

Thưa Ngài Tổng thống,

**DC99**

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tôi trân trọng cảm ơn Ngài về cuộc điện đàm rất hiệu quả vào ngày 04/4/2025 vừa qua.

Tôi đánh giá cao việc hai bên đã đạt được thống nhất về việc tiến hành đàm phán trong đó Việt Nam sẵn sàng đưa mức thuế nhập khẩu đối với hàng hoá của Hoa Kỳ về 0%, cũng như thể hiện thiện chí trong các lĩnh vực khác và đề nghị Hoa Kỳ không áp dụng mức thuế hoặc phí bổ sung nào đối với hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam. Tôi đã chỉ đạo Đặc phái viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phúc triển khai trao đổi đàm phán ngay với các đối tác Hoa Kỳ trong chuyến công tác tới Hoa Kỳ từ ngày 04/4 - ngày 10/4/2025 tới đây.

Trên tinh thần đó, Tôi trân trọng đề nghị Ngài Tổng thống lùi thời hạn áp thuế đối ứng đối với hàng hoá của Việt Nam ít nhất 45 ngày sau ngày 09/4 và chỉ định một đầu mối của Hoa Kỳ làm đầu mối đàm phán với Đặc phái viên, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Hồ Đức Phúc với mục tiêu hai bên đạt được thoả thuận sớm nhất.

Một lần nữa, tôi trân trọng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của Ngài Tổng thống đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tôi hy vọng Ngài Tổng thống có thể thu xếp lịch làm việc để chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp ở Washington DC vào cuối tháng 5/2025 để cùng thống nhất công việc quan trọng này, vì lợi ích của Nhân dân hai nước và đóng góp cho hoà bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi cũng rất mong sớm được đón Ngài và Phu nhân Melania cùng gia đình thăm lại Việt Nam.

Trân trọng.

**TÔ LÂM**

**Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương  
Đảng Cộng sản Việt Nam**

Hành động trực tiếp đối thoại thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết liệt nhưng đầy nhân văn và xây dựng lòng tin của lãnh đạo Việt Nam.



Ảnh: Internet

Đây không đơn thuần là một sự kiện chính trị - ngoại giao, mà còn là biểu hiện sinh động của trí tuệ và từ bi trong cách hành xử vì sự phát triển lợi ích hài hòa, tương hỗ giữa hai nền kinh tế. Với ánh sáng Phật giáo soi chiếu, ta có thể thấy được sự gần gũi giữa đạo lý và chính trị, giữa tâm và thế giới, như có câu Kinh tụng nêu: "Tâm bình thì thế giới bình" và "Tâm an thì thế giới An".

## **Trí tuệ biện tài: Ứng xử hạnh Bồ Tát giữa thời toàn cầu hóa**

Trong truyền thống Phật giáo Đại thừa, hình ảnh Bồ Tát Văn Thù được tôn kính là hiện thân của Trí tuệ siêu việt, đặc biệt là khả năng "biện tài vô ngại" - đối đáp, thương lượng, phân tích sáng suốt và khéo léo. Khi đối mặt với những xung đột lợi ích giữa các quốc gia, điều cần thiết không phải là sức mạnh chính trị hay quân sự, mà chính là nội lực trí tuệ, tâm tĩnh lặng và tầm "nhìn xa, nhìn thấu, nhìn rộng".

Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Việt Nam với nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn như Donald Trump đã mở ra một lối đi: đối thoại trực tiếp thay vì đàm phán qua trung gian, tìm kiếm sự đồng thuận thay vì tranh chấp.

Trong Phật giáo, đó chính là "phương tiện thiện xảo", không cứng nhắc giáo điều, mà linh hoạt, mềm dẻo, đầy tính thuyết phục nhờ vào sự chân thành.

**Đây cũng là bài học thiết thực** cho giới trẻ, đặc biệt là những người đang làm sáng tạo nội dung, truyền thông hay kinh doanh: **Đối thoại bằng trí tuệ là con đường lâu dài, là biểu hiện của tâm biết mình, hiểu người.**

## Hành xử không vị kỷ, lợi mình - lợi người



Hình minh họa được tạo bởi AI.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật từng giảng về bốn hạng người: người chỉ lo lợi mình, người chỉ lo lợi người, người không lo ai cả và người biết lợi mình, lợi người, lợi cả hai - đó mới là người cao quý.

Thương mại quốc tế, nếu chỉ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu mà bỏ qua tổn thất của đối tác bang giao, thì mối quan hệ đó khó có thể bền vững. Nhưng nếu cả hai bên cùng mở lòng, chia sẻ cùng phát triển, thì mối quan hệ bình đẳng, hợp tác win-win sẽ hình thành.

Điều này rất gần với tinh thần “hỷ xả” trong Phật giáo, sẵn sàng buông bỏ quyền lợi ngắn hạn để xây dựng hòa khí lâu bền.

Việc Hoa Kỳ đề xuất từng bước xem xét giảm hoặc gỡ bỏ thuế quan với một số mặt hàng Việt Nam không chỉ là giải pháp kỹ thuật \*, mà còn mang thể hiện sự thấu cảm và tôn trọng.

**Từ bi trong kinh tế không phải là nhân nhượng yếu mềm, mà là sự trân trọng công sức - sinh kế - nỗ lực của nhau.**

## **Đối thoại thay vì đối đầu: Hành trì vô tránh tam muội**

Trong Kinh Pháp Hoa và các bản kinh thiên, có thuật ngữ “vô tránh tam muội” - trạng thái thiền định không tranh đấu, không đối đầu, không thù hằn. Đó là tâm thế của người có trí tuệ: biết kiên nhẫn, biết nhường bước khi cần, biết chọn thời điểm để nói chính ngữ.

Từ bối cảnh chính trị quốc tế dễ gây chia rẽ, sự chủ động và mềm mỏng của lãnh đạo Việt Nam đã góp phần duy trì thế cân bằng, tránh những diễn biến gay gắt, đồng thời giữ thể diện và lợi ích cho cả hai bên.

Nhà chính trị thì không thể là một vị Bồ tát hiểu theo nghĩa tu hành của đạo Phật nhưng ai ai cũng có thể thực hành hạnh Bồ tát, dù là người công nhân, doanh nhân hay một nghệ sĩ. Nhà chính trị biết thực hành hạnh Bồ tát vì lợi lạc của số đông thì nhà chính trị đó được nhân dân tin yêu, gửi gắm niềm tin.

Chính trị và Tu hành giác ngộ là hai lĩnh vực khác nhau nhưng hình ảnh nhà chính trị biết ứng xử vì quyền lợi tối cao của dân tộc gắn gũi với hình ảnh người hành trì pháp: biết giữ giới, biết tĩnh tâm giữa muôn trùng tranh chấp, giữ được từ bi giữa giông bão cuộc đời.

*Với những người làm truyền thông, sáng tạo hay lãnh đạo doanh nghiệp, **đây cũng là bài học quan trọng**: Lắng nghe và hạ giọng đúng lúc có thể còn mạnh hơn tranh biện và áp đảo bằng sức mạnh của vật chất và quyền lực.*

## **Một hạt cát, cả thế giới: Kinh tế là pháp duyên, chính trị là nhân quả**



Hình minh họa được tạo bởi AI.

Trong kinh Hoa Nghiêm, đức Phật giảng rằng: “Một hạt bụi cũng có thể chứa Tam thiên Đại thiên thế giới.”

Một hành động, một lời nói, một chính sách tưởng như nhỏ, nhưng có thể lan tỏa ảnh hưởng đến hàng triệu triệu người.

Một cuộc điện đàm hôm nay có thể làm thay đổi dòng chảy hàng hóa, giá cả, đầu tư, việc làm và thậm chí là an sinh của biết bao con người ở hai quốc gia và nhiều quốc gia.

Chính vì vậy, những người ở vị trí quyền lực càng cần có chính niệm trong tư duy, lời nói và hành động. Quan hệ quốc tế không chỉ là chuyện của nghị trường, mà là những pháp duyên sâu xa kết nối giữa quốc gia và cộng đồng toàn cầu.

*Chính trị, nhìn dưới ánh sáng phật pháp, không tách rời đạo đức và tâm linh.*

*Mỗi quyết định đều là nhân, mỗi thành tựu đều là quả. Điều quan trọng là người lãnh đạo phải gieo đúng nhân để gặt được quả tốt cho dân, cho nước và cho thế giới.*

**“Tâm bình thế giới bình” - lời nhắn gửi trong thời đại bất an**



Hình minh họa được tạo bởi AI.

Thế giới hôm nay không thiếu khủng hoảng: từ chiến tranh, xung đột lợi ích, khủng hoảng môi trường đến chia rẽ lòng người trên mạng xã hội. Trong hoàn cảnh ấy, hành động mang tính xây dựng, cuộc đối thoại chân thành, mỗi sự buông bỏ cố chấp để tiến về phía nhau... đều là thực hành Phật pháp giữa đời sống hiện đại.

Câu nói “Tâm bình thì thế giới bình” không chỉ là triết lý Thiền học, mà còn là định hướng sống cho từng người, từng quốc gia, từng thế hệ.

Khi lãnh đạo biết giữ tâm ổn định, quyết đoán mà không sân hận, mềm mỏng mà không nhu nhược, thì đó là trí tuệ hành động và thực hành hạnh của một vị Bồ Tát trong lĩnh vực mà người đó đang đảm nhiệm.

## Một cuộc điện đàm, nhiều bài học

Cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ cho thấy cách hành xử mang đậm tinh thần Việt Nam: bình tĩnh, kiên trì, đối thoại, nhẫn nại hướng đến lợi ích chung của hai dân tộc trên tinh thần lợi hòa đồng quân.

Qua lăng kính Phật giáo, đó là sự hội tụ của:

- + **Từ bi:** vì lợi ích đôi bên
- + **Trí tuệ:** biết lúc nào cần nói và nói điều gì
- + **Vô tránh:** không tranh cãi, không hiếu thắng, mà chọn con đường hài hòa.

Đối thoại Việt - Mỹ trong bối cảnh hiện nay không chỉ là ngoại giao, mà còn là hình ảnh đẹp về Từ bi và Trí tuệ được hiện thực hóa trong đời sống chính trị. Bài

học từ đó không chỉ dành cho các nhà lãnh đạo, mà còn dành cho mỗi người đang sống giữa thời đại kết nối toàn cầu:

*Muốn thế giới bình an - hãy khởi đầu và đón nhận bằng tâm bình an.*

*Muốn hiểu người - hãy học cách đối thoại từ trái tim.*

Tác giả: **Thường Nguyên**

*Ghi chú: Bài viết thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.*

\* **Kỹ thuật ở đây**, là khái niệm “hàng rào kỹ thuật trong thương mại” - *Technical Barriers to Trade*: Là những tiêu chuẩn, quy định về chất lượng, an toàn, vệ sinh... mà một nước đặt ra để kiểm soát hàng hóa nhập khẩu. Dù không phải là thuế, nhưng chúng có thể gây khó khăn tương đương hoặc hơn cả thuế với hàng hóa của đối tác.